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มีหลายคนถามผมวา นโยบาย One Belt One Roadไทยจะไดอะไร?

ผมตอบวา เหรียญมี 2 ดาน เราอยามองดานเดียว จาก ฝายเรา เราควรมองเหรียญอีกดาน ในดานของจีนวา เขาคิด

ยังไง ถึง สราง เสนทางสายไหม? แลวเราก็จะไดคําตอบวา มีประโยชน หรือ มีโทษอะไรกับเราเอง

ผมมองวา จีนมีเงินสํารองมากเกินไป มีเหล็ก กับ ปูนซิเมนมากเกินไป และ ที่สําคัญมีประชากรมากเกินไป สิ่งเหลา

น้ีคือปัญหาของจีน แตยังขาด อาหาร, เครื่องสําอาง และ พลังงาน จึงตองทําเสนทางสายไหมเพื่อใหคนจีน 1400

ลานคน ยายถิ่นฐานไปตางประเทศสัก 400 ลานคน ประเทศละ 10 ลานคน แลวไปเอาทรัพยากรพลังงานและ

อาหารจากประเทศเพื่อนบานมาใหคนจีนบริโภค ตามแนวคิด Heart Land Strategiesการวมแผนดินใหญไดจะ

ครองโลกทางเศรษฐกิจสวน อเมริกามีแนวความคิดวา Rim land Strategiesการยึดขอบโลก(พื้นที่ทางทะเล) ไดจะ

ครอบโลกทางการทหาร ซึ่งทําใหอเมริกาแผขยายฐานทัพเรือและ กองเรือนาวิกโยธินไปทัว่โลกและ ทฤษฎี

Breakfast Countriesการใหประเทศใตเสนศูนยสุตรเป็นครัวของอเมริกา , ยุโรป และจีน แนนอนอาเซียนไดสง

ออกอาหารแนนอน แตจะสงออกจนคนไทยไมมีอาหารบริโภคหรือไม อันน้ีนาคิด และ ควรทํานโยบาย

Protectionismหรือ โควตาสงออกไวเหมือน น้ําตาลไมงัน้อดกิน ทุเรียนเหมือนทุกวันน้ีแนๆ

สวนคนจีน ซึ่งมีศักยภาพการผลิตเป็นโรงงานของโลกอยูแลว จึงมีความไดเปรียบและมีความสามารถในการแขงขัน

สูงที่จะสงออกสินคาโภคภัณฑ Household Productsของใชสวนตัวในบาน รวมทัง้ เครื่องใชไฟฟ า และ มือถือ มา

แลกกับขาวของเรา ยกตัวอยางเชน มือถือ 1 เครื่อง มาแลกขาวได 1 ตันๆละ 15000 บาท เป็นตน คือเอาของเล็ก

ราคาแพง มาแลกกับ ของชิน้ใหญ ราคาถูก เป็นตน ใครได ใครเสีย คิดเอาเองละกัน ! ถาภาครัฐไมทํานโยบาย หรือ

วางแผนสกัดกัน้แลว เราก็คือ หมูในอวยนัน่เอง ! แลวตองทํายังไง ถึงจะไมเสียเปรียบ ลองคิดตามกระผมดูนะครับ

จากนโยบายเศรษฐกิจในการทําเขตเศรษฐกิจพิเศษตามตะเข็บชายแดนไทย SEZ , โครงการสรางสาธารณูปโภค

ขนาดใหญ เชน ขยายเสนทางติดตอชายแดน ทางบก R1 , R3, R9, R10 , R12 (GMS),ทางดวน, มอเตอรเวย,

BTS,MRT,ปรับทาเรือแหลมฉบัง และ มาบตาพุด, เพิ่มสนามบิน ทางรถไฟรางคู , ทางรถไฟความเร็วสูงในโครงการ

Indochina Corridor ของเสนทางสายไหมใหม และ ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECและ S

Curve, Start-up และ Industrialize 4.0นัน้ ทุกอยางดูทันสมัย และกําลังดําเนินการไปอยางเขมขนซึ่งเป็น

นโยบายที่ดีและถูกตอง โครงการตางๆลวนเอื้อประโยชนกับ บริษทัใหญ และ บริษทัตางชาติ และ เป็นแผนระยะ

ยาวทัง้สิน้ กระผมเกรงวา Smeจะอยูไดไมถึงตอนนัน้ แมวาตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศจะดูดีขึ้น แตในสภาพ

https://www.thaimediapr.com/paradigm-shift-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%95/
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https://www.thaimediapr.com/paradigm-shift-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%95/


ความเป็นจริง กลับซบเซาและถดถอยอยู เน่ืองจากตัวเลขGDPNew Normal กีอปป้ีศัพทเลนลิน้ของจีน วาเติบโต

ใหมปกติของไทยคือ 3% จากการอัดฉีดเม็ดเงินมหาศาลเขาสูระบบโดยรัฐบาล, มีเงินไหลเขาประเทศในตลาดเงิน

ตลาดทุน จึงทําใหคาเงินบาทแข็งเกินความเป็นจริงซึ่งไมเป็นผลดีตอการสงออกและภาคการผลิต, การคา, การสราง

งาน ในภาค Real Sectorไมไดรับอานิสงคอะไรเลย

หากเรามองลึกลงไปในตัว GDPดานรายจายของประเทศ มันประกอบดวยGDP = รายจายเพื่อบริโภค + รายจาย

เพื่อการลงทุน + รายจายของรัฐบาล + รายจายสุทธิของตางประเทศที่ซื้อสินคาผลิตในประเทศ

หรือ GDP = Consumption + Investment + Government spending + (exports – imports)แมรัฐบาลไดขับ

เคลื่อนทุกๆตัวแลว ในสวนการการใชจายบริโภคในประเทศก็ยังไมกระเตื้องขึ้น และ ยอดสงออกก็ยังไมโตขึ้น

กระผมในฐานะ SME เล็กๆคนหน่ึง เป็น SMEมาตัง้แตหนุมจนแก ครบ 30 ปีพอดี ผานรอนผานหนาวมาหลายยุค

หลายสมัย ขอเสนอแนวทางให ภาครัฐพิจารณาดังน้ี คือ

1. Industrialize 2.0 หรือ 3.0 หรือ 4.0 ใชใหเหมาะสม เน่ืองจาก ประเทศไทยเนนภาคเกษตรกรรม มีผลผลิตลน

ตลาด เศรษฐกิจโลกซบเซากําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีสินคาลนสตอกการใช อุตสาหกรรม 4.0 เป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพกําลังการผลิต เพิ่ม Efficiency ที่ใช Automationมากขึ้น และใชแรงงานน อยลง ถาเป็นยารักษาโรค,

เครื่องมือแพทย หรือ สินคาทางการแพทย หรือ Electronicผมเห็นดวย 100% ตนทุนจะไดถูกลง แตสินคาอื่น ผม

วายังไมเหมาะสมกับสถานการณ ผมอยากใหภาครัฐ เริ่มที่การลดตนทุน ในทุกๆดานให SME กอน เพื่อให SME ที่

มีอยู ซึ่งเป็นผูที่มีประสบการณ จะไดเป็นพี่เลีย้ง เป็นกําลังสําคัญของ SME รุนใหม สามารถอยูรอดได ในชวงน้ี

แทนที่จะไปสงเสริม Start upซึ่งยังขาดประสบการณ และ ตองเป็นกลุม Young Entrepreneurที่มีนวัตกรรมสูง

ดาน I.Tหรือ Digitalซึ่งประเทศไทยยังมีบุคคลกรเหลาน้ีน อยมาก เราใหบุคคลกรเหลาน้ีมาชวยทําการตลาด Online

ให SMEไมดีหรือ ทํา Digital Marketing Platformแบบ Alibaba.comเป็นตนภายใตการสนับสนุนของรัฐบาล

2. Cost Downควรลดตนทุนการผลิต และ ตนทุนของ Smeใหตํ่าลง เน่ืองจาก Smeไทย ไมมีความสามารถในการ

แขงขัน ดานตนทุนกับ ประเทศเพื่อนบาน มีตนทุนที่สูงมากกวา ประเทศเพื่อนบาน เชนตนทุนการเงิน ดอกเบีย้เงิน

กู แพงแสนแพง, คาเชาพื้นที่ในหาง โหดแสนโหด, คาเชาพื้นทีในงานแสดงสินคา บูทละแสน แสดงสินคาแค 3-4 วัน

ไมไดลูกคาสง มีแตลูกคาปลีก กับ คนเดินเลน,คาขนสง Logisticแพงกวาเพื่อนบาน สวนหน่ึงมาจากปัญหารถติด

ซึ่งเราก็แกไขได คือ ใชวิธีการสกัดไฟไมใหลาม หรือวิธีหามเลือด คือ ปรับผังเมือง ไมเพิ่มตึกสูงหรือสํานักงานใน

เมือง (เอกชนและภาครัฐ) และ ไมเพิ่มโรงเรียนในเมืองอีกเป็นเวลา 10 ปี, คาแรงแพงกวา ประเทศเพื่อนบาน และ

ใชแรงงานตางชาติ ซึ่งไมไดใชจาย เพราะสวนใหญแรงงานตางชาติจะประหยัดและเก็บเงินสงกลับบาน การลด

ตนทุนของการผลิต และ การตลาดจึงเป็นหนทางที่จะชวย SmeไดในระยะยาวOff-line Market Place (Domestic

&Export) และ On-line Market Place (Digital Marketing and Platform)

3. Domestic Market Placeการหาตลาดขายสง- ขายปลีกใหกับ Smeเพราะขณะน้ี เศรษฐกิจโลกไมดี เราตองชวย

กระตุนการซื้อขายในประเทศ โดยเฉพาะการคาสง และ การคาชายแดน และการสงออกประเทศเพื่อนบาน CLMV

และ AEC(Dual Track)ในราคาเอื้ออาทรเหมือนเมือง อี้อูของจีนตรมละ 100 บาท คนละ 50- 100 ตรม โดย



รัฐบาลควรสรางตลาดคาสงสินคาไทยตามตะเข็บชายแดนไทยSEZ เพื่อให Smeไทยไดระบายสินคา และกีดกันไมให

พอคาชาวจีนมาเปิดรานแทนคนไทย แทนการสงเสริมใหเปิดโรงงาน เพราะ โรงงานมีเกินความตองการแลว หาก

ขายดี กําลังการผลิตไมพอ คอยสงเสริมใหเปิดโรงงานในอนาคตยังไมสาย/สวนการขายปลีก รัฐฯควรจัดสถานที่ราช

การ เชน สํานักงานที่ดิน, ที่วาการอําเภอ, สนามกีฬา, สวนสาธารณะ หรือ โรงเรียนเทศบาล เป็นตลาดกลางคืน หรือ

ตลาดน้ํากลางวัน หรือ เปิดทายขายของสําหรับ วันหยุด เชน เสาร-อาทิตย โดยไมตองเสียคาเชา มิฉะนัน้แลว คน

ขยันก็จะไปหาพื้นที่เชา กับ ภาคเอกชนและถูกหางสรรพสินคา, ศูนยการคา เอาเปรียบคิดคาเชาในราคาแพงเสนแพง

ตรมละ 1,00- 2,000 บาท เหมือนหนีเสือ ปะจระเข หรือ หมาจนตรอก ไมมีทางเลือก เลือดเขาตาคาเชาแพง ก็ตอง

ทํา ทําแลวกําไรก็จายคาเชาหมด คนที่ไดคือเจาของที่เป็นเสือนอนกิน ที่รีดเลือดกับปู

4. Export Market Place จัดงานแสดงสินคา (ทุกชนิด) สงออกของไทยประจําปี จัด 2 ครัง้ ตนปี และ ปลายปี

เมษายน และ ตุลาคม ปีละ 2 ครัง้ เหมือน กวางเจาแฟรของจีนในราคาคาเชาตรมละ 100 บาท หรือ บูทละ 5000

–10,000 บาทโดยการสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลบนพื้นที่ของรัฐบาลเอง ไมใชไปใชเอกชน คาเชาบูทๆละ

แสน สองแสน ภาครัฐ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมทัง้หมด เชน สสว , กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, กรมสง

เสริมการคาภายใน, กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, กรมสงเสริมการทองเที่ยว ชวยกันพาลูกคาจาก, เพื่อนบาน และ

ตางประเทศเขามาดูสินคา ถือเป็นวาระแหงชาติ ชวย Smeไมใชใหเงินกู 1 ลาน 2 ลาน 3 ลาน ซึ่งไมไดชวยอะไร ใน

ระยะยาว ไมกี่เดือนเงินก็หมดแลว ก็กลับมาเหมือนเดิมเป็นภาระเพิ่ม มีหน้ีเพิ่มขึ้น

5. อุตสาหกรรมใหมๆ S- Curveและ EECก็ควรศึกษา วาเรามีทรัพยากรมนุษยหรือบุคลากรตางๆหรือยัง? มหาวิทย

ลัยมีการเปิดคอรสเหลาน้ีหรือยัง ? เป็นตน การสงเสริมการลงทุนใน EECจะมีผลดีกับประชาชนในทุกๆภาคไดอยาง

ไร? เพราะนักลงทุนจากตางชาติก็จะมาผลิตเพื่อสงออกไดแตคาแรงงานเทานัน้ ในความคิดของกระผมมันก็คือเหลา

เกาในขวดใหม มันก็คือโครงการอิสเทิรนซีบอรดเดิม มา Re-Branding แลวสุดทายก็ตองถูก NGO ตอตานเรื่องสิ่ง

แวดลอมอีกรอบเราเป็นฐานการผลิตใหญี่ป ุนมานานกวา 30 ปี แลวเราไดอะไรบาง? ไดเรียนรูเทคโนโลยีขัน้ตํ่า , ได

คาแรงงาน, ไมเคยพึ่งพาตนเองไดเลยตองพึ่งญี่ป ุนหายใจ เอาใจญี่ป ุน กลัวเขาจะไมซื้ออะไหลจากเรา, ทําสินคาภาย

ใตแบรนดคนอื่นตลอด, เราทํารถมา 30 กวาปี เคยมีรถแบรนดไทยหรือยัง? หรือโรงงานที่ทําสงออก ก็สวนใหญ

ป็นOEM รับจางผลิตแบรนดลูกคา , ทําไม อเมริกา สิงคโปรเขาไมไดทําโรงงานทําไมมียี่หอสินคาของตนเอง ขาย

ทัว่โลก? มันถึงเวลาของคนไทยหรือยัง ที่จะไปเป็นเป็นเจาของสินคา เจาของแบรนดและไปวาจางใหจีนทํา OEM

ใหเรา ?????????

6. R&Dการวิจัยพัฒนามันไมทันกินแลว มันตอง C&Dซื้อหรือ กอปป้ีเทคโนโลยีแลวพัฒนา ถึงจะเร็ว และ ไดผลคุม

คาความเจริญของประเทศจีนในทุกภาคอุตสาหกรรมลวนใชวิธี C&D ทัง้สิน้ ดังที่ทานประธาน เติง้เสี่ยวผิงกลาวไว

วา “แมวไมวามีสีอะไร ถาจับหนูได ก็ถือวาเป็นแมวชัน้ดี”

7. Success & Failureความสําเร็จไมสามารถเรียนรูหรือ Copy ได เพราะ สถานการณและเวลาตางกัน

คนที่ประสบความสําเร็จ ลวนเรียนรูจากความลมเหลวของตนเองทัง้สิน้ ..แตถาเราลองมองเหรียญอีกดานวา ควา

มสําเร็จของเรา จะเกิดขึ้นไดจาก การยอมรับจุดออนของตนเองและ เรียนรูจากความลมเหลวของเราเอง แลวนํามา



ปรับปรุงฝึกฝนพัฒนาใหเป็นจุดแข็ง หรือ กลบจุดออนที่มี สุดทายเมื่อเราไมมีจุดออน เมื่อโอกาสผานมา ความสําเร็จ

ก็ไมสามารถหนีไปไหน อยูในเงื้อมือเราเอง กฎแหงความสําเร็จที่เป็นจริงก็คือ “หากคุณตองการความสําเร็จจริงๆ

คุณไมตองไปเรียนรูจากความสําเร็จของใครเลย แตจงเรียนรูจากความลมเหลวของคุณเอง !”

สุดทายน้ี ความคิดเห็นของกระผมเป็นความคิดเห็นสวนตัวที่หวังดีตอประเทศชาติ และ ยกยองทานนายกประยุทธ

จันทรโอชาที่ไดทําคุณูปการณอันใหญหลวงในทุกๆดานเพื่อแกไขปัญหาเกาๆทีคางคามาหลายยุคหลายสมัยใหกับ

ประเทศไทยของเรา หากความคิดเห็นของกระผมไมเขาทาก็ขออภัยและไมตองใสใจ หากฟังดูเขาทา มีประโยชนอยู

บาง ก็ขอใหภาครัฐไดโปรดพิจารณาอีกครัง้ เพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทย และ ความอยูรอดของSME ไทย

ในอนาคต
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